

**BÁO CÁO**  
**Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**  
**6 tháng đầu năm 2021**

Kính gửi: - Phòng Tư pháp thành phố Pleiku.

Thực hiện công văn số 213/TP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Phòng tư pháp thành phố Pleiku về việc thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng đầu năm đầu năm 2021 đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn xã như sau:

**I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.**

**1.1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.**

Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Chính vì thế Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành.

UBND xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi, lĩnh vực được phân công theo quy định tổ chức việc theo dõi, kiểm tra và đề xuất xử lý việc vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn như địa chính – xây dựng, tư pháp – hộ tịch, văn hóa thông tin, công an phối hợp với nhau tổ chức kiểm tra trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường, giao thông đường bộ. UBND xã ban hành kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 03/02/2021 về việc theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn xã.

**1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.**

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được thực hiện dưới hình thức lồng ghép vào những buổi họp dân tại thôn, làng, trên hệ thống loa truyền thanh với nội dung tuyên truyền Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013, Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản,...

### **1.3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.**

Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Trong thời gian này đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được 01 đợt. Qua kiểm tra một số cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm, kinh doanh tạp hóa đã tuân thủ tương đối tốt các điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở chưa đảm bảo về giấy tờ cần thiết như giấy khám sức khỏe hết hạn, giấy tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm hết hạn. UBND xã đã nhắc nhở các cơ sở cần tuân thủ tốt các điều kiện về an toàn thực phẩm. Công chức địa chính phối hợp với tổ trật tự của xã đã tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng đã phát hiện một số trường hợp vi phạm hành chính về xây dựng và lập hồ sơ đề nghị UBND thành phố xử phạt.

## **II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH**

### **2.1. Tình hình vi phạm hành chính.**

Với địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội như xã Chư Á thì vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó là việc vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và việc sử dụng đất đai của các cá nhân; lĩnh vực tài nguyên nước và khai thác khoáng sản. Các hành vi phạm chủ yếu trong các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản, quản lý và sử dụng tài nguyên nước... đối tượng vi phạm chủ yếu là người dân lao động và các hộ kinh doanh. Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm là do sự thiếu hiểu biết, chủ quan và ý thức tuân thủ còn hạn chế của một bộ phận người dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn.

### **2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính.**

#### **2.2.1. Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.**

- Tình hình vi phạm hành chính (Từ ngày 15/12/2020 đến 14/6/2021). Xử phạt 03 vụ vi phạm với số tiền 3.500.000 đồng (02 vụ phạt cảnh cáo). Năm 2020 xử phạt 06 vụ xử phạt 07 đối tượng tổng số tiền: 18.600.000 đồng. *Giảm 03 vụ, giảm 15.100.000 đồng tiền thu phạt.* Cụ thể:

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: 01 trường hợp, tổng số tiền phạt thu được: 3.500.000đ. *Năm 2020 01 vụ thu phạt 3.500.000 đồng.*

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng: 03 vụ (01 hồ sơ xây dựng không phép, 02 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng), chuyển hồ sơ đến cấp trên để xử phạt vi phạm hành chính do vượt thẩm quyền. *Tăng 02 vụ so với năm 2020.*

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm: 0 vụ, tổng số tiền phạt thu được: 0đ. *Không tăng không giảm so với năm 2020.*

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng: 0 vụ, tổng số tiền phạt thu được: 0đ. *Không tăng không giảm so với năm 2020.*

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường: 0 vụ, tổng số tiền phạt thu được: 0đ. *Không tăng không giảm so với năm 2020.*

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước: 0 trường hợp, tổng số tiền phạt thu được: 0đ. Năm 2020: *05 trường hợp, tổng số tiền phạt thu được: 15.100.000đ.* Xử phạt cảnh cáo 02 trường hợp vi phạm lĩnh vực tài nguyên nước (thăm dò khai thác nước dưới đất). Năm 2020 0 trường hợp

Trong năm không có trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trên.

## **2.2. 2. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính**

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: **03.**
- Số quyết định đã thi hành xong: 03. Không có quyết định nào chưa thi hành.
- Tổng quyết định bị cưỡng chế thi hành: không.
- Số tiền phạt thu được: 3.500.000đ.
- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: không.
- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: không.

## **2.3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.**

### **2.3.1. Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính**

Trên địa bàn xã không có đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Trong đó, có **01** đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; **0** đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; **0** đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; **0** đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. *So với năm 2020 không tăng không giảm.*

### **2.3.2. Tình hình thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính**

Các Quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được ban hành đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. Hiện nay không có vụ việc nào bị khiếu nại, khởi kiện đối với việc lập hồ sơ đề nghị và ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

## **2.4. Một số vấn đề khác**

Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc, các đối tượng và gia đình, tổ chức đã quản lý tốt người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, không để xảy ra trường hợp nào bỏ trốn hoặc không chấp hành Quyết định.

## **III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

### **3.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật.**

Các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính vẫn đang được Ủy ban nhân dân xã áp dụng làm căn cứ pháp lý và chưa phát hiện điểm bất cập.

### **3.2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành.**

#### **3.2.1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật.**

##### *3.2.1.1. Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật*

Kinh phí dành cho việc triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung này nên các địa phương còn lúng túng trong việc phân bổ và chi cho công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Điều kiện trang thiết bị, phương tiện, máy móc hiện đại để tiếp nhận, truyền đạt thông tin, chính sách, pháp luật một số nơi, một số lĩnh vực chưa đảm bảo, công cụ hỗ trợ còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

##### *3.2.1.2. Tổ chức bộ máy, nhân sự*

Lực lượng cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính chuyên trách còn mỏng, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, địa bàn quản lý rộng và một số lĩnh vực phức tạp nên lực lượng thực thi nhiệm vụ, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính có lúc còn chưa kịp thời.

#### **3.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ**

Cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính đã được tỉnh và các cơ quan, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn

nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính nhưng cần được tổ chức tập huấn chuyên sâu nhiều hơn nữa để nâng cao nghiệp vụ và khả năng triển khai nhiệm vụ tốt hơn.

### **3.2.3. Những khó khăn, vướng mắc khác**

Một số quy định của pháp luật chưa được tôn trọng và thực thi một cách nghiêm minh, mức độ hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế.

Việc tổ chức triển khai, ban hành các văn bản đề chỉ đạo, đơn đốc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và tỉnh ban hành liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính do ngành, lĩnh vực quản lý ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; cơ chế phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương chưa được phát huy tối đa; việc tuyên truyền chưa thực sự đa dạng về mặt hình thức.

### **3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc.**

Điều kiện về cơ sở vật chất và lực lượng làm công tác xử lý vi phạm hành chính chưa được đảm bảo, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn những hạn chế nhất định, phổ biến giáo dục pháp luật một số nơi chưa thực sự sâu sát và thường xuyên; cơ chế phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương còn hạn chế; việc tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng trong nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở làng. Hình thức phổ biến chưa đa dạng về mặt hình thức để phù hợp với từng đối tượng riêng biệt.

### **3.4. Đề xuất, kiến nghị.**

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính, công tác giúp UBND các xã, phường quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính.

Ban hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính để làm căn cứ triển khai thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

Cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể để kịp thời đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cũng như đảm bảo tính khả thi tại địa phương, nhất là trong lĩnh vực quân sự, đất đai, xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch vụ Internet, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Quan tâm, chú trọng hơn nữa trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Ngày càng đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với địa phương, nhằm giúp cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận.

Ưu tiên, bố trí nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xã Chư Á./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Lưu Vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Đình Ánh**

Phụ lục số 01 - Mẫu số 1 (\*)

## BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số: ...../BC-UBND ngày 11/6/2021 của UBND xã Chư Á)

STT	Cơ quan/đơn vị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Tổng số vụ vi phạm			Tổng số đối tượng bị xử phạt						Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính					
		Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính	Số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự	Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên	Tổ chức	Cá nhân				Đối tượng khác bị xử phạt như cá nhân (hộ gia đình, cộng đồng dân cư,...)		Số quyết định đã thi hành	Số quyết định hoãn, miễn, giảm	Số quyết định bị cưỡng chế thi hành	Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện	Tổng số tiền phạt thu được	Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu
						Nam		Nữ									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	UBND xã Chư Á	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3.500.000	0
	<b>Tổng cộng:</b>	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3.500.000	0

